



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, js100, ประชาชาติ, ไอเอ็นเอ็น, thebangkokinsight, mthai, nationweekend, ch3thailand, workpointnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 11 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 45 ราย รวมป่วยสะสม 2,518 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 35 ราย และรักษาหายรวม 1,135 ราย ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกระบวนการสังเกตอาการ 14 วัน 9 ราย (กทม. 1 ราย สงขลา 8 ราย) ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 46 ปี ทำงานโรงรับจำนำ มีโรคอ้วน และชายไทยอายุ 65 ปีเป็นพนักงานทำความสะอาดของกทม. ผู้ป่วยรายใหม่แยกเป็น 1.ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 36 คน ได้แก่ กลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 23 ราย กลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 9 ราย คือ คนต่างชาติเดินทางเข้ามา 1 ราย คนไทยกลับจากอังกฤษ 2 ราย ไปสถานที่ชุมชน 3 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 4 ราย และ 2.ผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ 9 ราย ได้แก่ กลับมาจากอินโดนีเซียที่สงขลา 8 ราย และกลับจากสหรัฐฯ ที่ กทม. 1 ราย ทั้งนี้ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมช่วยลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ต่อเนื่อง ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า การวิ่งในที่สาธารณะจะทำให้ละอองฝอยกระจายไปได้ไกลถึง 20 เมตรนั้น ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการยืนยัน สำหรับกรณีหญิงรายหนึ่งที่สามิตติดเชื้อจากการไปทำงานร่วมกับ อบจ. และไปตรวจหาเชื้อที่รพ. 3 ครั้ง ระยะเวลา 21 วัน จึงพบเชื้อ กรมควบคุมโรคชี้แจงว่า เป็นไปได้ว่าขณะที่ไปตรวจมีปริมาณเชื้อในร่างกายน้อย ประกอบกับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของบุคคล หรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการเก็บสารคัดหลั่ง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ที่จะพิจารณาความเสี่ยงของคนไข้ ซึ่งระยะพักตัว 2 -14 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยกลางอยู่ที่ 5.2 วัน แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่ระยะตรวจพบเชื้อในวันที่ 15

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, thaipbs

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ และไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดในเครือญาติ ควรใช้โทรศัพท์ขอพรเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1.งดการจัดงานสงกรานต์ 2.ไม่แนะนำให้เดินทางกลับภูมิลำเนา 3.ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน 4.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน ให้รับทำความสะอาดร่างกาย 5.กินอาหารที่ร้อนสุกสะอาด 6.งดการตั้งวงดื่มสุรา 7.หมั่นทำความสะอาดบ้านและข้าวของเครื่องใช้ และ 8.หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดนาน ๆ ในช่วงฤดูร้อน และขอเน้นย้ำให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว อยู่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามในประกาศ เรื่องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของรพ. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด-19 กรณีบุคคลใด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อมูล หรือไม่แจ้งพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่บุคลากรทางการแพทย์ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv, ChiangmaiNews, newstv, กรุงเทพธุรกิจ

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย ได้จัดทำคำแนะนำการดูแลและใช้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อให้อปท. ไปเป็นแนวทางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้ 1.ผู้ประกอบการหรือเจ้าของ ต้องดูแลความสะอาดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม ทั้งปุ่มกด บานประตู ช่องจ่ายน้ำ และหัวจ่ายน้ำด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อ รวมถึงทำความสะอาดสถานที่ตั้ง 2.ผู้ใช้บริการ ควรเลือกใช้ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นำภาชนะที่ล้างทำความสะอาดแล้วเท่านั้นไปบรรจุน้ำ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังใช้บริการ และเว้นระยะห่างจากผู้บริการรายอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 3.อปท. ควรเข้มงวดในการควบคุม กำกับดูแลการรักษาความสะอาดตู้จำหน่ายเครื่องดื่มผู้ประกอบการ รวมถึงตรวจเช็ค และให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ สถานที่จำหน่ายสินค้า ต้องทำความสะอาดพื้น เคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นประจำวันละ 2 ครั้ง และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70% จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ซื้อ บริเวณทางเข้า-ออก กำหนดระยะห่างระหว่างพนักงานและผู้ซื้ออย่างน้อย 1-2 เมตร สำหรับตระกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้าให้ทำความสะอาดทุกวัน

ประเด็นข่าว

โดยเฉพาะบริเวณที่จับ พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ระหว่างปฏิบัติงานล้างมือบ่อยๆ และหากมีอาการป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ)

- นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง การแพร่เชื้อในช่วงสงกรานต์ คือ 1.คนเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน 2.การเลี้ยงสังสรรค์ และ 3.การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งขอให้งดเด็ดขาด รวมถึงการสาดน้ำ ประแป้ง ต้องงด เพราะถ้ามีน้ำ มีความชื้น เชื้อจะอยู่ได้นาน 4-10 วัน

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากรพ.ของรัฐหรือเอกชน ให้มีความเหมาะสม จึงออกประกาศ สธ. เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))” กำหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทุกแห่ง จะต้องให้การรักษายาพยาบาลโดยฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จนพ้นจากอันตราย และหากต้องส่งต่อผู้ป่วยต้องจัดการให้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ การจัดทำหอผู้ป่วยติดเชื้อจะต้องมีการออกแบบห้องผู้ป่วยแยกเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย กองแบบแผน จึงจัดทำต้นแบบสำหรับ รพ. ในสังกัด สธ. ในลักษณะห้องแยกเดี่ยว และห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หน่วยงานที่สนใจสามารถขอคำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องแบบอาคาร COHORT WARD ได้ที่เว็บไซต์กองแบบแผน (dcd.hss.moph.go.th)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, แนวหน้า, thaipbs

- นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต เผย ขณะนี้หลายจังหวัดมีมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับว่าเป็นช่วงเวลาดีที่ประชาชนจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ออกไปตั้งวงสังสรรค์ตามมาตรการเว้นระยะห่างของรัฐบาล ข้อดีคือช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ติดสุรา การเลิกดื่มแบบกะทันหันเสี่ยงเกิดอันตรายต่อชีวิต โดย 24 -72 ชั่วโมงแรก จะมีอาการมือสั่น ใจสั่น เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ชักและเสียชีวิตได้ ขอแนะนำผู้ติดสุราที่ต้องการเลิกดื่มให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายทดแทน หรือโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า 1413

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ ชุดตรวจหาเชื้อ โควิด-19 นวัตกรรมที่ใช้ได้มาตรฐาน ผลิตได้เองภายในประเทศ โดยความร่วมมือกับ บ. สยามไบโอไซเอนซ์ จก. ยืนยันไทยมีน้ำยาในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพียงพอ ส่วนกรณีที่มีการเร่งรัดให้นำชุดทดสอบ Rapid Test มาใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการประเมินร่วมกัน ซึ่งชุดทดสอบ Rapid Test เหมาะกับบางสถานการณ์เท่านั้น การตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี Real-Time RT-PCR เป็นวิธีที่ดีที่สุด เป็นวิธีหลักและวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกและนานาชาติให้การยอมรับ

ประเด็นผลกระทบ

1.มาตรการช่วยเหลือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ, แนวหน้า, nationtv, thebangkokinsight, กท.ธุรกิจ

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เผย ได้ส่งคนไทยในรัสเซีย 34 คน เดินทางกลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารทั้งหมดยินดีเข้าร่วมการกักตัว 14 วัน ตามที่รัฐบาลกำหนด เบื้องต้นพบผู้โดยสารมีไข้สูง 3 คน จึงแยกตัวส่ง รพ. ส่วนที่เหลือนำตัวขึ้นรถบัส เพื่อไปกักตัวอาคารที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 khaoded

- นายวิชาชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรี ต.บางกะดี พร้อมผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้าน รวมตัวกันที่หน้าเทศบาล หลังพบว่าในพื้นที่มีการนำกลุ่มเสี่ยงที่กลับจากต่างประเทศมากักตัวไว้ในโรงแรมแห่งหนึ่ง 7 ราย โดยไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ จึงทำให้เกิดความวิตกกังวล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ไปเก็บขยะของโรงแรม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์nationweekend, mcot, คมชัดลึก

- กรณีนักเรียนไทย AFS 152 คน ที่จะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ พร้อมเครื่องบินเช่าเหมาที่เดินทางมารับทหารสหรัฐฯ ที่จบการฝึก ได้ปรับแผนให้ลงที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อส่งนักเรียนไทยทั้งหมดเข้ากักตัวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ทันที

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน

- นายจรรุวัฒน์ เกลียงเกล้า ผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวถึง กรณีการกักตัวชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับจากตาวะห์ ประเทศอินโดนีเซีย 22 คน จาก

ประเด็นข่าว

ทั้งหมด 76 คน ว่า ในส่วนของสงขลาได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบติดเชื้อโควิด-19 รอบแรก 11 ราย รอบที่ 2 จำนวน 8 ราย รวม 19 ราย ทั้งหมดถูกนำไปรักษาที่รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม ส่วนอีก 3 คนยังกักตัวอยู่ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ต่อไปจนครบ 14 วัน โดยผู้ติดเชื้อ 1 ราย มีอาการปอดบวม ถูกส่งไปรักษาที่รพ.หาดใหญ่แล้ว

2.ตัวเลขผู้ป่วยน้อยเพราะอุปกรณ์ตรวจไม่เพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ

-โฆษก ศคช. ตอบคำถามกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อน้อยอาจจะมาจากอุปกรณ์การตรวจไม่เพียงพอ ว่า การตรวจพบมากหรือน้อย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการดูแล โดยการตรวจปัจจุบันมีการตรวจ 2 แบบ ซึ่งแตกต่างกันที่ระยะเวลา แบบแรกคือการตรวจเลือด หรือตรวจภูมิคุ้มกัน ใช้เวลา 15 นาที แต่ผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนภายหลัง และการตรวจโดยการ swab หาดเชื้อ ใช้เวลาอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งให้ผลแม่นยำ และดีที่สุด สธ.จึงเลือกใช้วิธีนี้ โดยกทม.และปริมณฑล ตรวจได้ 1 หมื่นเคสต่อวัน และต่างจังหวัด 1 หมื่นเคสต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีประเทศไทยถูกสงสัยแฉลงข้อมูลเท็จจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันลดลง ว่า ยืนยันวันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยอาการรุนแรง 65 ราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ รักษาอยู่ในห้อง ICU

3.การกระจายอุปกรณ์ป้องกันและของบริจาดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ

-การจัดสรรหน้ากากอนามัยของ สธ. 11,500,000 ชิ้น และหน้ากากเอ็น 95 กว่า 200,000 ชิ้น มีการจัดสรรไปทั่วประเทศ และวันนี้ยังรายงานมาตรการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ โดยมีคนไทยเดินทางกลับมาจากกรีซเซีย 34 คน และประเทศญี่ปุ่น 1 คน

4.แนะให้ อย.ผ่อนเกณฑ์ผลิตสินค้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, sanook, ไอเอ็นเอ็น

-นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย แนะนำให้ อย. และกรมสรรพสามิต ผ่อนผันกฎเกณฑ์ในการนำเอาทานอลไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในขณะเดียวกัน ก.พาณิชย์ ควรจะประกาศให้แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกักตุนเพื่อขายทำกำไร

5.การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาไท, sanook, คมชัดลึก, ข่าวสด, nationtv, ผู้จัดการ

-สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกคำแถลงเรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่เพื่อทำลายเชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 ว่า การฉีดพ่นทำลายเชื้อบนร่างกายของบุคคล ไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ เนื่องจากหากบุคคลมีเชื้อไวรัสอยู่ เชื้อจะอยู่ที่ทางเดินหายใจ และไม่มีคามจำเป็นที่ต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่าง ๆ บนถนน สถานที่สาธารณะ หรืออาคารบ้านเรือน เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ และหากบริเวณนั้นมีเสมหะหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ยังไม่แห้ง การฉีดพ่นน้ำยาอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายขึ้นมา เป็นอันตรายได้

6.อาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, moneyandbanking, บางกอกทูเดย์)

-นพ.นัทพล ธรรมสิทธิ์บุรณ์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ รพ.เวชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาการสูญเสียการได้กลิ่นเป็นหนึ่งในอาการของโรคติดเชื้อโควิด-19 แต่มีข้อมูลรายงานว่าคนไข้ส่วนหนึ่งมีอาการดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุ กรณีที่มีข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิดสูญเสียการได้กลิ่น ระบุว่า บางรายมีฟันคุดนั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาทางวิชาการที่ยืนยันว่าเชื้อทำให้ศูนย์รับกลิ่นที่สมองมีปัญหา แต่ ไวรัสนี้สามารถทำให้ศูนย์ควบคุมการหายใจที่ก้านสมองมีปัญหา

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงกำลังผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือของแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok เพิ่ม เพื่อเตรียมพระราชทานให้แก่แพทย์ พยาบาล รพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : Instagram “amarintvhd”

-โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า นพ.กิตติพงษ์ ธิมาพุดดี แพทย์ รพ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่ เผยว่าได้รับพัสดุด้านในบรรจุหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่ง จากกองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักราชวัง สวนจิตรดา

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด -19 จำนวน 33 คน โดยในประกาศไม่มีปลัด สธ. ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ของ ศบค. ไม่มีอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ควบคุมการระบาดของเชื้อโรค และ อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย อีกทั้งอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประกาศ มีลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่า คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจพิจารณาสั่งการการจัดซื้อพัสดุและเวชภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค Covid-19 ซึ่งเคยเป็นอำนาจหน้าที่ของ สธ. จนมีการวิจารณ์กันว่า ศบค. ได้ยึดอำนาจไปแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, ประชาชาติธุรกิจ

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ.แรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และ ผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน นายจ้าง 4% ลูกจ้าง 1% วงเดือนมี.ค.-พ.ค. 2563 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 86 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-กรมควบคุมมลพิษ แนะนำ 1.หน้ากากอนามัยที่มาจากชุมชนบ้านเรือน ให้แยกถุง รัดปากถุงมิดชิดและเขียนหน้าถุงว่า หน้ากากอนามัย โดย กทม.จะรวบรวมนำไปกำจัดโดยวิธีเผา 2. หน้ากากอนามัยที่มาจากสถานที่ราชการ บริษัทห้างร้าน แนะนำให้เตรียมถังขยะและมีถุงบรรจุอยู่ภายใน ที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะรวมมัดได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สปริงนิวส์

-ปลัด พม. แนะนำผู้สูงอายุ ให้แสดงความรัก ด้วยการ “ส่งรักผ่านไลน์ ส่งความห่วงใยผ่านมือถือ” ไม่แสดงความรักด้วยการกอด หอมหรือ สัมผัสใกล้ชิด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews

-อธิการบดี ม.นวมินทรราชินี คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และผอ.รพ.วชิรพยาบาล ได้ปรึกษาร่วมกันและมีความเห็นว่า สถานการณ์ผู้ป่วย โควิด-19 ใน จ.นนทบุรี ยังคงมีความรุนแรง และมีผู้ป่วยสะสมจำนวนมาก ในขณะที่รพ.ของ สธ. ใน จ.นนทบุรี มีผู้ป่วยอื่น แออัด รพ.วชิรพยาบาลได้ปรับปรุงอาคารสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักและผู้ป่วยที่มีอาการไม่ร้ายแรง มีห้อง Negative Pressure รองรับ ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ โดยได้ประสานงานกับ รพ.สธ. และผู้ตรวจ สธ.เขต 4 เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ใน จ.นนทบุรีมารับ การรักษาที่ รพ.วชิรพยาบาล ได้ทันที โดยจะเริ่มรับผู้ป่วยจาก รพ.พระนั่งเกล้าเป็นแห่งแรกในวันนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote

-กทม. ชี้แจงประเด็นห้ามขายสุราในพื้นที่ ตั้งแต่ 10 - 20 เม.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า สำหรับผู้ที่ประสบปัญหา ติดสุราเรื้อรัง หรือเป็นผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ได้ หรือคนที่หยุดดื่มจะมีอาการทางร่างกาย สามารถเข้ารับ การรักษาได้ที่รพ.สังกัด กทม. ทั้ง 10 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 68 แห่ง หรือขอคำปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สายด่วน โทร. 0 2-245-4964 ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในการบินรับ-ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่ง โพรงจุมูกของบุคคลกลุ่มเสี่ยงใน ต.ปาดอง จ.ภูเก็ต เพื่อนำมาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ ห้องปฏิบัติการใน กทม. เพิ่มเติมวันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำ ทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติศาสนกิจช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อไม่ให้ขัดกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์

-ก.กลาโหม เร่งเตรียมความพร้อมพื้นที่และระบบบริหารจัดการการกักควบคุมโรค อย่างต่ำ 3,500 ห้อง รองรับการหมุนเวียนเข้าพักของคน ไทยจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทั้งนี้ สธ.ได้จัดเตรียมรพ.จับคู่กับโรงแรมแต่ละแห่งรองรับกรณีมีผู้ป่วย ด้านหน่วยงานของแต่ละเหล่าทัพ และ ตำรวจ จะจัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับ สธ. ดูแลรักษา รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ควบคุมของแต่ละโรงแรม ตลอด 24 ชม. จนถึงการอำนวยความสะดวกส่งตัวกลับบ้าน

สถานการณ์ต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน,ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, thainews, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, sanook, 77khaoded, tmthailand, ฐานเศรษฐกิจ, siangtai, อีจัน)

-นครศรีธรรมราช ผู้ป่วยชายวัย 74 ปี เสียชีวิตแล้ว สสจ.ประสานญาติดำเนินพิธีเผาศพตามหลักระบาดวิทยา ขณะที่หลานยื่นยันผู้ป่วยไม่ได้

ประเด็นข่าว

ติดจากวงไฮโล แต่มีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน ความดัน และปอด

- ระเบียบ เตรียมประกาศเพิ่มเติมจัดระเบียบพื้นที่เกาะลันตา และกำชับการใช้ยางบประมาณมุ่งช่วยเหลือประชาชน ควบคู่กับอุปกรณ์ป้องกันเจ้าหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรค

- สกลนคร เพิ่มมาตรการสั่งปิดโรงแรมทุกแห่ง ห้ามรวมตัวกันเกิน 5 คน คนต่างพื้นที่หากเข้ามาต้องรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เพื่อตรวจโรคและซักประวัติ

- นครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม เปิดหอพักตั้งศูนย์กักกันผู้เฝ้าระวังโควิด-19

- ตรัง ตร. ร่วมกับ ตม. ประชุมเตรียมเฝ้าระวังการลักลอบเข้า จ.ตรัง ทางเรือประมง

- ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ยอดสะสม 172 ราย รักษาหายกลับบ้าน 56 ราย กำลังรักษา 115 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

- พังงา อสม. ขอความร่วมมือนายอำเภอเมืองพังงากักตัว 14 วัน หลังย้ายตำแหน่งมาจากภูเก็ต

- เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องวันที่ 3 กลับบ้านได้อีก 6 ราย

- นครราชสีมา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม รักษาหายแล้ว 5 ราย แต่ผู้รักษาหายแล้วยังคงต้องกักตัวในพื้นที่กักตัวของจังหวัด

- สตูล ออกประกาศสั่งให้สวมหน้ากาก ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

- นครพนม ปลดล็อกคหุ้บ้านท่าดอกแก้ว อ.ท่าอุเทน หลังถูกสั่งปิดห้ามเข้า-ออก 14 วัน เผยสุขภาพคนในหมู่บ้านทั้ง 1,863 คน แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีอาการผิดปกติ

- กาฬสินธุ์ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ สหภาพ สุระเสียง โพสต์ใบรับรองการกักตัวผู้ที่เดินทางจาก กทม. กลับภูมิลำเนา ระบุว่า อสม. ดูแลดีมากตั้งแต่กลับบ้านจนครบกำหนดกักตัว 14 วัน

- พัทลุง ชาวบ้านชุมชนลำปำ คัดค้านไม่ให้จังหวัดใช้โรงแรมอิรวดี บริเวณหาดแสนสุขลำปำ เป็นที่กักตัวชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

- ชุมพร พบผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นพยาบาลรพ.ชุมพร อายุ 42 ปี ติดเชื้อโดยสัมผัสกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวและผลตรวจพบมีเชื้อโควิด-19

- ขอนแก่น มีหมู่บ้านขอล็อกดาวน์ 30 หมู่บ้าน อนุมัติไปแล้ว 1 หมู่บ้าน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่น่าเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ, newstv, tnn, mthai, sanook, xinhua, the standard, กรุงเทพธุรกิจ js100, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์)

- สถานการณ์ทั่วโลก ติดเชื้อ 1,699,631 ราย เสียชีวิต 102,734 ราย โดยสหรัฐฯ เสียชีวิตสูงสุด 18,747 ราย

- องค์การอนามัยโลก แจ้งเตือนหากมีสิ่งยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เร็วเกินไปอาจทำให้เชื้อระบาดหนักได้อีกครั้ง

- กัมพูชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งยกเลิกการจำกัดการเดินทางระหว่างอำเภอ แต่ยังจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ระหว่าง 10 - 16 เม.ย.ต่อไป เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ดั้งเดิมของกัมพูชา

- ตุรกี ประกาศปิดกรุงอังการา นครอิสตันบูล และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,747 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 98 คนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

- บังคลาเทศ ประกาศขยายมาตรการปิดเมือง (รอบที่ 3) ออกไปจนถึง 25 เม.ย. ด้านกองทัพบังคลาเทศจัดชุดลาดตระเวนทั่วประเทศเพื่อบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

- อินเดีย จ่อขยายมาตรการปิดเมือง หลังพบผู้ติดเชื้อสะสม 7,600 คน เสียชีวิต 249 คน

- อิตาลี ประกาศขยายระยะเวลาปิดเมืองและปิดร้านค้าที่ไม่จำเป็น ออกไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค.

- บราซิล เด็กชายวัย 15 ปี เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นชาวชนเผ่าพื้นเมืองของป่าเมซอน

- เบลารุส เดินหน้าผลิตชุดตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในประเทศ

- สหรัฐฯ วางแผนประกาศจัดตั้งคณะกรรมการเปิดประเทศ ด้าน สส.สหรัฐฯ คาดการณ์ว่า หากสหรัฐฯยกเลิกคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้าน คำสั่งปิดโรงเรียน และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อาจจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกในช่วงฤดูร้อน

- เวียดนาม จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินในประเทศสัปดาห์หน้า

- อินโดนีเซีย จะปิดบางส่วนของกรุงจาการ์ตา ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงกว่า 3,000 คน

- อังกฤษ จ่อขยายเวลามาตรการปิดเมือง หลังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 917 ราย ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 9,875 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,530 ราย มากที่สุดในอาเซียน มีผู้เสียชีวิต 73 ราย

- ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย ยอดสะสม 4,428 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย รวมเป็น 247 ราย

- อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 330 ราย ยอดสะสม 3,842 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย รวมเป็น 327 ราย

ประเด็นข่าว

- ลาว มีรายงานผู้ติดเชื้อ 18 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
- เยอรมัน สื่อเยอรมัน ชื่นชมมาตรการรับมือโควิด-19 ของไทยที่ตื่นตัว ต่อเนื่อง และรัดกุม

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-กล่าวว่า รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ระบุ แนวทาง Social distancing ทำให้เริ่มเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง อยากให้รักษาระยะห่างแบบนี้ต่อไป ซึ่งการตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ภาครัฐกำลังพิจารณาร่วมกับการแพทย์-สาธารณสุข และควรมีการเพิ่มความเข้มข้นในบางมาตรการเพราะยังเห็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว คนไทยต้องมีสติและยอมรับว่าเรื่องโควิด-19 เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และจะมีโรคใหม่ๆ มากอีกแน่นอน และต้องยอมรับว่าหลังจากนี้วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป เป็นโอกาสที่จะพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี-ดิจิทัลต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพธรรมชาติ

-กล่าวว่า สาเหตุที่เด็กอาการไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ นอกจากร่างกายที่สมบูรณ์ ทำให้ทนทานต่อการโจมตีจากผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวหลายโรคแล้ว คาดว่าในร่างกายเด็กจุดที่ไวรัสเข้าไปเกาะยึดและติดเชืวยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ไวรัสจึงไม่สามารถเข้าไปขยายตัวได้เร็ว และทำให้ร่างกายมีเวลาสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ปัญหาอยู่ที่การดูแลเด็กที่บ้านขณะกักกันไม่ให้คนอื่นในครอบครัวติดไปด้วย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ รู้เขา รู้เรา รู้ทันโลก

-เสนอวิธีการซักหน้ากากผ้า ให้จับที่สายคล้องหู ซักด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก หรือน้ำยาซักผ้าเด็ก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ แต่ไม่ควรแช่ทิ้งไว้และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาจัดจรรหรือน้ำยาฟอกผ้าขาว ชี้ให้ทั่วผืนและล้างทำความสะอาดและนำไปตากในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทหรือตากแดด ส่วนการทิ้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ คือ 1.ถอดหน้ากากโดยไม่สัมผัสผิวด้านในของหน้ากาก 2.พับหน้ากากโดยเก็บส่วนที่สัมผัสใบหน้าไว้ด้านใน 3.ใช้สายรัดม้วนพันโดยรอบหน้ากาก 4.นำหน้ากากที่พับแล้วใส่ในถุงแล้วปิดปากถุงให้แน่น อจราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 5.นำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อแยกจากขยะทั่วไป 6.ล้างมือให้สะอาด

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-กล่าวว่า จิตแพทย์ รพ.พระราม 9 และ 9 ควร 4 ไม่ควร ลดเครียดวิตกกังวลโควิด-19 เริ่มจาก 1.ควรรับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 2.ควรลดการเสพข้อมูลมากเกินไป 3.ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม 4.ดูแลอารมณ์ 5.มีสติรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาเพิ่ม 6.หางานอดิเรกที่ชอบและเหมาะสม 7.สื่อสารในสังคมออนไลน์ตามควร 8.เข้าใจและเห็นอกเห็นใจความรู้สึกทุกซอกทุกซอของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เกี่ยวข้อง และ 9.ส่งความใส่ใจและการช่วยเหลือดูแลสังคม สำหรับ 4 สิ่งไม่ควรทำ คือ 1.ไม่ควรแก้เครียดด้วยยาบวม 2.ไม่ควรหาคนผิด ตำว่ากันสังคม 3.ไม่ควรแสดงการรังเกียจกันในสังคม และ 4.ไม่ควรแชร์โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ปรับพฤติกรรมดีมีสุข

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากมาตรการบางจังหวัดมีการออกคำสั่งเพิ่มเติมในการห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ผู้ที่ดื่มเป็นประจำสามารถใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มจากงดการสังสรรค์ สำหรับผู้ที่ดื่มเป็นประจำควรค่อย ๆ ลดปริมาณลงวันละเล็กน้อย จะช่วยทำให้สุขภาพกายและจิตดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน และลดค่าใช้จ่าย กรณีคนที่ดื่มหนักหรือเคยมีประวัติอาการถอนสุรารุนแรงมาก่อน ไม่แนะนำให้หยุดดื่มแบบทันทีเพราะร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันและเกิดอาการถอนสุรารุนแรง ซึ่งอาจพบอาการมือสั่น หัวใจเต้นเร็ว กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน และมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้ใน 24-72 ชั่วโมง หากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ ถ้าตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผน ตรวจร่างกายเบื้องต้น ทราบวิธีการที่ถูกต้องและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนช่วงนี้ไทยเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนควรระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้อุบัติภัย เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-7 เม.ย. 2563 พบผู้ป่วย 8,147 ราย เสียชีวิต 4 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 5-14 ปี รองลงมา 15-24 ปี และ 0-4 ปี ในเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ่างทอง ระยอง พิจิตร สมุทรสาคร ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ขอนแก่น นครราชสีมา และนครปฐม ตามลำดับ ส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิต คือ โรคอ้วน และก่อนไป รพ.รับประทานยาในกลุ่ม NSAIDs